



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 114/2548

วันที่ 6 ธันวาคม 2548

การปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬา

วันนี้ (6 ธันวาคม 2548) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนสนใจการเล่นกีฬากันมากขึ้น ทั้งการเล่นในลักษณะเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาไทยให้สามารถทัดเทียมกับนักกีฬาในระดับนานาชาติ

นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดนิยามของอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของอุปกรณ์กีฬาที่จะได้รับสิทธิในการปรับลดอัตราอากรขาเข้า ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์กีฬาในประเทศ และเพื่อมิให้มีการใช้อัตราอากรขาเข้าที่ลดลงเป็นช่องทางในการนำเข้าอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งรายละเอียดของการปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬาที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันนี้ สรุปได้ ดังนี้

1. ยกเว้นอากรขาเข้าให้กับอุปกรณ์กีฬาส่วนตัว (หมายถึง อุปกรณ์กีฬาเฉพาะบุคคลที่นักกีฬา เจ้าหน้าที่กีฬาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันตามชนิดของกีฬา ได้แก่ ชกกีฬา กระเป่า หมวก และรองเท้า เป็นต้น) และอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล (หมายถึง อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน ได้แก่ พื้นสนามแข่งขัน อุปกรณ์ที่ติดตั้งในสนามแข่งขันและฝึกซ้อม เป็นต้น) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การรับรองว่า นำเข้ามาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม การแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีการผลิตได้ในประเทศ

2. ปรับลดอัตราอากรขาเข้าลงเหลือร้อยละ 10 สำหรับอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคลบางชนิดซึ่งนำมาใช้ในการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันมิได้มีการกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เสื้อผ้านักกีฬา และรองเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ อุปกรณ์เหล่านี้มีการผลิตได้ในประเทศ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีความจำเป็นต้องนำเข้าให้กับนักกีฬา ดังนั้น การขอรับสิทธิ

เพื่อใช้อัตราอากรขาเข้าที่ร้อยละ 10 ดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการให้การรับรองในการนำเข้าด้วยว่า นำเข้าเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม การแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาเท่านั้น

3. การปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีศุลกากรไปประมาณปีละ 210 ล้านบาท แต่ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการที่กระทรวงการคลังดำเนินการปรับลดอัตราอากรขาเข้าดังกล่าว จะช่วยพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาไทยให้ดีขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม และได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาถูกลง
